



<ika-8 ng Oktubre, 2020>

<Member First and Last name>  
<street number, street name>  
<City, State, Zip code>

**Isang buod ng mga Pagbabago at Update sa Iyong  
Blue Shield of California Promise Health Plan  
Mga Benepisyo at Serbisyong may Seguridad ng Medi-Cal  
SIMULA NGAYONG: ika-14 ng Oktubre, 2020**

---

Sa aming kliyente na si <Name>,

Ang layunin ng sulat na ito ay para ipaalam sa iyo ang mga pagbabago sa serbisyo ng iyong seguridad Medi-Cal sa Blue Shield of California Promise Health Plan (Blue Shield Promise). Ang mga pagbabago ay nakalahad sa ibaba ay nakakapit sa iyong taong 2020 na Pangmiyembrong Hanbuk ng Blue Shield (Pruweba ng Seguridad). Pakibasa ang sulat na ito at pakitabi sa iyong Pangmiyembrong Hanbuk ng Blue Shield. Para makaalam pa tungkol dito, tawagan ang Tawagan ang Serbisyong Pangmiyembro ng Blue Shield sa 1-800-605-2556, Lunes hanggang Biyernes, alas-otso ng umaga hanggang alas-sais ng gabi. Libre ang tawag na ito.

**Ika-apat na Seksyon – Mga benepisyo at serbisyo**

***Ang mga benepisyong Medi-Cal na may seguridad ng Blue Shield of California Promise Health Plan***

**Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension (PPCE)**

Ang programang Provisional Postpartum Care Extension (PPCE) ay nagbibigay ng mas pinalawak na seguridad para sa mga miyembro ng Medi-Cal na may kundisyong nakakaapekto sa katinuan ng pagka-ina habang ito'y buntis o sa panahon matapos ng pagbubuntis.

Kabilang sa plano ng Blue Shield of California Promise Health Plan ang pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip ng pagka-ina ng kababaihan habang ito'y buntis o hanggang sa dalawang buwan matapos nitong manganak. Ang



seguridad ng programang PPCE ay umaabot hanggang sa ikalabindalawang buwan matapos nito magparikonosi o mula sa pagkatapos ng pagbubuntis, kung anuman ang mas mahuhuli.

Upang maging kwalipikado sa programang PPCE, kinakailangan niyo munang mapakumpira sa iyong doktor ang nasuring kundisyon ng kalusugan ng pag-iisip ng pagka-ina sa loob ng isang daan at limang pung araw (150) matapos ng pagbubuntis. Tanungin ang iyong doktor ukol sa mga serbisyong ito kung sa tingin mo'y kinakailangan mo ang mga ito. Kung sa tingin ng doktor mo na kailangan mo ang mga serbisyo mula sa programang PPCE, siya na mismo ang tatapos at mag-aabot ng aplikasyon mo para sa iyo.

Ang impormasyong ito ay makukuha mo ng libre sa iba pang mga pamamahagi, tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Tumawag sa 1-800-605-2556 (TTY: 711), alas-otso ng umaga hanggang alas-sais ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Libre ang pagtawag.

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-605-2556 (TTY: 711).

ATENCIÓN: Si no habla inglés, tiene a su disposición gratis el servicio de asistencia en idiomas. Llame al 1-800-605-2556 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-605-2556 (TTY: 711)。